



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐๒ ซึ่งจะดำเนินการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ของหน่วยงานเจ้าของตำแหน่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ ที่กรมควบคุมโรค กำหนด นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐๒ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวสุพิชญ์นันท์ เขียวกั้ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒	นางสาวนท สุวรรณมณี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓	นางสาวนทพร คงเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔	นายสุพสิทธิ์ ปุณนา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ โดยการสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา ในการพิจารณาและสถานที่สัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๔๗๘/๗๔ ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๕๑ ต่อ ๒๑

กำหนดวัน เวลา ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ <http://odpc11.ddc.moph.go.th> ในหัวข้อ “ข่าวสาร ข่าวรับสมัครบุคลากร”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไกรสร โตทับเที่ยง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช